

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค, คาดแกว่งในกรอบรอข้อมูลจ้างงานสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ยังมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่จะประกาศออกมาในวันนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.15 และแนวรับที่ 33.25

*ดอลลาร์ขยับลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

*แต่นักลงทุนยังใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนส.ค. ในช่วงต่อไปในวันนี้

*ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในวันพฤหัสบดี แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคสหรัฐ ปรับขึ้นน้อยเกินคาดในเดือนก.ค. และอัตราเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ที่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายปี 58 นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐ ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว

*ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของนายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ ที่ว่า การอ่อนค่าของดอลลาร์ อาจส่งผลให้สหรัฐมีความได้เปรียบทางการค้า

*นายมนูชิน กล่าวเสริมว่า พายุไซร่อนฮาร์วีย์ที่สร้างความเสียหายต่อรัฐเท็กซัส อาจส่งผลให้เสียดายของสหรัฐในการปรับขึ้นเพดานหนี้ ถูกเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้น

*นักลงทุนในตลาดการเงิน คาดว่า มีโอกาสเพียง 1 ใน 3 ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. โดยลดลงจากโอกาสใกล้ 50% ที่เคยคาดไว้ในเดือนก.ค.

*แต่นักลงทุนยังคงคาดว่า เฟดจะประกาศในการประชุมในวันที่ 19-20 ก.ย.ว่า เฟดมีแผนจะเริ่มปรับลดขนาดพอร์ตลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้าประกันจากสัญญาจำนอง (MBS) ลงจากระดับ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.86 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.41 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.07 หมื่นล้านบาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.16/18 จาก 33.20 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.503/525 จาก 39.465 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.00/03 จาก 109.96 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1911/12 จาก 1.1908 เมื่อวาน

"เข้านี้ก็แข็งค่ามานิดหน่อยตาม regional ระหว่างวันคงไม่ได้ move เท่าไหร่ คงไปรอดูตัวเลข non-farm (payrolls) ค่ะ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้